

Lá Thư Hội Trưởng

Thân gửi các Ái Hữu và Thân Hữu

Các bạn thân mến,

Trước tiên tôi xin gửi lời chào đến tất cả các bạn và mong rằng các bạn cùng gia quyến luôn luôn an bình.

Chúng tôi cũng xin trình bày với các bạn những hoạt động của Hội trong nửa năm qua và các hoạt động dự định thực hiện trong tương lai.

Trong buổi họp vào tháng 11 năm ngoái (2003) Ban Chấp Hành và Ban Tư Vấn trong các buổi họp kế tiếp đã đề nghị một số hoạt động trong thời gian sắp tới. Một trong những hoạt động ưu tiên và cấp thiết trong nửa năm qua mà hội đã thực hiện được là việc giúp đỡ tài chánh cho một số Thầy Cô hiện đang bị bệnh hoạn hay đang lâm vào tình trạng đặc biệt bên nhà. Các đồng môn và học sinh đã tận lực quyên góp được một số tiền để cấp tốc gửi về trong mục tiêu trên. Số tiền tuy khiêm tốn nhưng chứng tỏ tình cảm gắn bó của chúng ta đối với những người còn ở lại quê nhà và đã làm thân nhân của Thầy Cô rất cảm kích. Thay mặt cho Ban Chấp Hành và Ban Tư Vấn, cũng như gia đình của các Thầy Cô bên nhà, tôi xin thành thật cảm ơn quý bạn.

Trong thời gian qua, Hội đã hợp tác với Hội Ái Hữu Gia Long tổ chức hai buổi Du Ngoạn thăm các thị trấn miền Bắc Sydney. Đông đảo hội viên đã tham dự buổi hái trái vải ở Coffs Harbour, thử rượu ở Hunter Valley và đi du thuyền buổi ngắm cá voi. Các buổi du ngoạn chung này không những thắt chặt thêm mối thân tình cố hữu giữa hai gia đình Gia Long và Petrus Ký mà còn gây thêm quỹ cho Hội.

Một tin vui khác là Đặc San Số 5 Hội vừa được hoàn thành. Để đánh dấu buổi ra mắt này, Hội sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc tại Sydney với một chương trình văn nghệ qui mô và đặc sắc.

Chúng tôi xin tán thưởng và cảm ơn các Ái Hữu và Thân Hữu đã gửi bài vở đóng góp cho tập san cũng như một số anh chị em đã bỏ thì giờ để hoàn tất Đặc San này. Chúng tôi cũng cảm ơn một số Mạnh Thường Quân đã tích cực ủng hộ tài chánh cho các Đặc San trước đây cũng như Đặc San số 5, để Hội có phương tiện trình làng với anh em Ái Hữu và Thân Hữu trong nước cũng ở như hải ngoại.

Trang Nhà Web Page của Hội hiện nay được cập nhật hóa thường xuyên để phổ biến nhanh chóng tin tức và sáng tác- nghiên cứu của các bạn trong và ngoài Úc. Xin quý bạn cùng góp tay để Trang Nhà của chúng ta càng ngày càng khởi sắc.

Sau nhiều buổi thảo luận với Ban Tư Vấn, Hội dự định thành lập Ban Tu Thư để bảo tồn một số văn hoá phẩm quý giá của dân tộc. Công trình Tu Thư đầu tiên là một Tuyển Tập Nhạc Vàng in thành 3 tập (khổ A 5). Tuyển tập này đã được Hội Sinh Viên Pháp ấn hành sau năm 1975, gồm những bản nhạc bất tử của các nhạc sĩ tiền chiến và hiện đại khác. Toàn thể tập nhạc được kẻ bằng tay do một số sinh viên du học ở Pháp lúc bấy giờ

thực hiện trong nỗ lực bảo tồn vốn văn hóa của dân tộc. Tuy nhiên các hoạt động này có thể thực hiện hoàn mãn hay không, còn tùy thuộc vào nhân lực và tài lực của Hội, nhất là sự đóng góp và tham dự của tất cả chúng ta.

Thưa các bạn,

Trong dịp phát hành Đặc San Petrus số 5 hôm này, chúng ta cùng nhớ công ơn của Thầy Cô xưa, nối vòng liên lạc với bạn cũ, ôn lại những kỷ niệm trân quý. Chúng ta ngồi trong tình thầy trò, tình bằng hữu, và tôi nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta nơi xứ người càng tăng thêm “gia vị”. Tôi mong ước chúng ta có thể tiếp tục duy trì tình cảm thân ái này mãi mãi. Muốn thế Hội phải được tiếp tục lớn mạnh và do đó cần sự góp sức của tất cả các anh em hội viên và gia đình cũng như của nhiều thân hữu khác của gia đình Petrus Ký.

Thân ái cảm ơn và chào tất cả các bạn.

Nguyễn Ngọc Đính

